

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÓ KẾ HOẠCH THU THUẾ TỪ NHỮNG CHỦ TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN

Cục Thuế TP HCM đã mời khoảng 14.000 chủ tài khoản mạng xã hội, đặc biệt là những người phát triển các ứng dụng trên Google và Facebook, làm việc với cơ quan thuế về nghĩa vụ thuế, theo thông tin của báo Lao Động. Động thái này theo sau những tiết lộ gần đây về sự trốn thuế đáng kể giữa những người nắm giữ các tài khoản này.

Nhiều cá nhân cho đến nay đã kiếm được số tiền lớn từ các ứng dụng trò chơi trên nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, họ vẫn chưa khai báo đúng mức thu nhập của họ với chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Nam Bình, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP HCM, nói với báo Lao Động rằng cơ quan gần đây đã yêu cầu một nhà phát triển địa phương trả 4,1 tỷ đồng, vì cá nhân đã nhận được tổng cộng 41 tỷ từ Google, YouTube và Facebook trong hai năm qua, mà không hề khai báo.

Một nhà phát triển ứng dụng 20 tuổi, được tiết lộ bởi cơ quan thuế, đã tạo ra một trò chơi trực tuyến phổ biến, nơi YouTube và Facebook đã chạy quảng cáo trong ứng dụng trên nền tảng trò chơi của anh, trả phí quảng cáo khổng lồ.

Ông Nguyễn Nam Bình cũng tiết lộ rằng một nhà thiết kế trò chơi khác tạm trú tại TP.HCM đã kiếm được 30 tỷ từ Google, Facebook và YouTube nhưng vẫn chưa thực hiện bất kỳ tờ khai thuế hoặc khoản thanh toán nào.

Tuy nhiên, cá nhân bây giờ đã rời khỏi nơi cư trú tạm thời, nên cơ quan thuế thành phố đã hỏi các đồng nghiệp ở tỉnh duyên hải Nam Trung bộ Quảng Nam, nơi người trốn thuế được đăng ký là thường trú nhân, để tiếp nhận vụ việc.

Hiện nay, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với các ngân hàng địa phương, bộ phận phát hiện rằng Google, Facebook và YouTube đã trả một khoản tiền lớn cho người dân địa phương, đặc biệt là các nhà phát triển trò chơi.

Do đó, bộ đã yêu cầu khoảng 14.000 chủ tài khoản mạng xã hội thông báo thuế của họ, có thể trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng.

Theo quy định hiện hành, thu nhập từ Facebook, Google và YouTube được coi là thu nhập từ hoạt động kinh doanh và bất kỳ ai có thu nhập vượt quá 100 triệu đồng đều phải chịu thuế giá trị gia tăng 5% và thuế thu nhập cá nhân 2%.